



กองเกษตรสารสนเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทรศัพท์.02-281-0859, โทรสาร 02-282-2871

ครั้งที่ 15/2553

8 ตุลาคม 2552

กระทรวงเกษตรฯ ย้ำชัดไม่มีวันทำร้ายข้าวไทย ยืนยันหนักแน่น พันธุ์ข้าวหอมมะลิส่งมอบโยธรไม่ปลอมปน
แฉผลตรวจวิเคราะห์บ่งชี้คุณภาพเมล็ดพันธุ์ชั้นเลิศ อัตราการงอกสูงถึง 90% ในทุกล็อต

นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยเกี่ยวกับกรณี
ข้อพิพาทถึงเรื่องพันธุ์ข้าวปลอมที่จังหวัดโยธร ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมการข้าว ได้จัดส่ง
เมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ให้กับจังหวัดโยธร เพื่อใช้ดำเนินโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิ
ปลอดจากสารพิษรวมจำนวน 1,131,000 กิโลกรัม มูลค่า 26,013,000 บาท ตามคำสั่งซื้อของจังหวัดโยธร
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2552 โดยเมล็ดพันธุ์ข้าวดังกล่าวได้รับการตรวจรับรองตั้งแต่ขั้นตอนข้อตกลงซื้อขาย
การส่งมอบ และการตรวจรับ ว่ามีคุณลักษณะตามบันทึกตกลงราคาซื้อขาย อาทิ ไม่เป็นของเก่าเก็บ มีคุณภาพ
เป็นไปตามมาตรฐานของกรมการข้าว ที่มีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดตั้งแต่แปลงขยายพันธุ์ข้าวซึ่งถือเป็น
ต้นทางของเมล็ดพันธุ์ เจาะลึกถึงประวัติพันธุ์ข้าวที่ปลูกในฤดูก่อน จำนวนข้าวปนและต้นที่ผิดปกติ เพื่อป้องกัน
แปลงนั้นผ่านมาตรฐานนาพันธุ์หรือไม่ และเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วได้มีการวิเคราะห์คุณภาพของเมล็ดพันธุ์-
ข้าวอย่างละเอียด ซึ่งผลออกมาแสดงชัดเจนว่า พันธุ์ข้าว พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ที่ส่งมอบให้จังหวัดโยธรนั้น
ผ่านการตรวจสอบตามมาตรฐานข้างต้นทั้งหมด

โดยในส่วนของรายละเอียด จากการตรวจสอบเอกสารชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ข้าว
ที่ประกอบการจัดส่งให้จังหวัดโยธร พบว่าเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นดีจาก 3 แหล่ง คือ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว จังหวัด
ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ และชลบุรี ซึ่งทุกล็อตผ่านการวิเคราะห์ตรวจสอบพบอัตราการงอกสูงถึง 90% และ
ค่าความชื้นเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 11% เท่านั้น นอกจากนี้ เมล็ดพันธุ์ทั้งหมดมีค่าเมล็ดพันธุ์บริสุทธิ์ 98%
ตามมาตรฐาน และในบางล็อตสูงถึง 99.78% ส่งผลให้สิ่งเจือปน เมล็ดพืชอื่น หรือวัชพืช ที่จะกระทบต่อคุณภาพ
ของการนำไปเพาะปลูกมีอัตราส่วนน้อยลงตามลำดับ กระทรวงเกษตรฯ จึงขอชี้แจงข้อเท็จจริงดังกล่าว

“กระทรวงเกษตรฯ มีการผลิตพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพมาตรฐานสำหรับเกษตรกรไทยมาโดยตลอด
ทั้งเชิงวิชาการและระดับปฏิบัติผ่านการดำเนินงานของศูนย์วิจัยข้าวและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวทั่วประเทศ เพื่อให้
เกษตรกรไทยได้มีเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีมีคุณภาพไว้ใช้เพาะปลูก นอกจากนั้นแล้ว ยังถือเป็นการรักษาชื่อเสียง
ของผลผลิตข้าวไทยทั้งตลาดในประเทศ รวมถึงรักษาส่วนแบ่งของตลาดส่งออกที่ปัจจุบันมีการแข่งขันกันสูง
ในกลุ่มประเทศผู้ผลิตข้าว ดังนั้น จึงไม่มีประโยชน์ที่กระทรวงเกษตรฯ จะไม่จริงจังต่อพี่น้องเกษตรกร หรือ
ทำให้ข้าวไทยที่เป็นสมบัติของชาติและมีบทบาทต่อเศรษฐกิจมหภาคของประเทศต้องประสบปัญหา ในทาง
ตรงข้ามได้มุ่งพัฒนาข้าวและผลิตภัณฑ์เกี่ยวข้องให้มีมูลค่าเพิ่มในแนวทางวิธีการต่างๆ อย่างต่อเนื่องอีกด้วย”
นายธีระ กล่าว
